



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๕ ราย มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

บัดนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ ได้แจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ แล้ว

กรมทรัพยากรน้ำ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิทัศน์ สูดดีพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
ประธานกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งหนึ่งมาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กำหนดให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. และสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ส่วนอำนวยการ ชั้น ๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ลำปาง)

ที่	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๑๐๐๑	๖๓๐๔๐๐๙๔	นางสาวศศิกาญจน์ หลานวงษ์
๒	๐๑๑๐๐๒	๖๓๐๔๐๐๕๗	นางสาวกุลภัส อยู่ดี
๓	๐๑๑๐๐๓	๖๓๐๔๐๐๐๕	นายชูเกียรติ บุญมา

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ
๔. ต้องมาถึงสถานที่สัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ผู้ใดมาถึงภายหลังอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้
๕. ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำหนดให้เท่านั้น
๖. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเคารพต่อสถานที่สัมภาษณ์ และสิทธิของผู้อื่น โดยไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่น่ารำคาญหรือเสียหาย
๗. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อฯ อาจพิจารณาสั่งยกเลิกการให้เข้ารับการสัมภาษณ์หรือการให้คะแนนก็ได้